



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/ว ๖๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับบริการสนับสนุน
หน้ากากอนามัย จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์รับบริการสนับสนุนหน้ากากอนามัย โดยการประชาสัมพันธ์การรับสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งผ่านมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือให้การสนับสนุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักผู้อำนวยการ) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th แอปพลิเคชัน Air 4thai แอปพลิเคชัน Air Matters เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th

๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฝุ่นละออง PM ๒.๕” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก ในเรื่องอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละออง

๔. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรค โดยเฉพาะผู้อยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๓๓๓๗๒

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๓๓๗๙



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนหน้าากอนามัย จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยแพร่ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา พบเกิน มาตรฐานในหลายพื้นที่ และสถานการณ์ในขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM ๒.๕ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนหน้าากอนามัย จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนหน้าากอนามัย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งผ่าน ไปยังสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้โดยตรง หรือให้การสนับสนุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักอำนวยการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑ โดยขอรับการสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน